



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๔๗

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดทุนทรัพย์การไถ่เกลี้ยและประណอมข้อพิพาททางแพ่งอื่น พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๗๓๗๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางเปรียบเทียบการไถ่เกลี้ยและประណอมข้อพิพาททางแพ่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรมได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดทุนทรัพย์การไถ่เกลี้ยและประណอมข้อพิพาททางแพ่งอื่น พ.ศ. และให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาความเห็นดังกล่าว แล้วส่งผลการพิจารณาให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้วขอเรียนว่า โดยที่มาตรา ๖๑/๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้อำเภอมีคณะบุคคลทำหน้าที่ไถ่เกลี้ยและประណอมข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาทหรือมากกว่านั้น ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งข้อเท็จจริงในปัจจุบันประชาชนมีการทำนิติกรรมสัญญาที่มีมูลค่าสูงขึ้น และมีการยื่นคำร้องขอไถ่เกลี้ยข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์เกินสองแสนบาทต่อนายอำเภอจำนวนมาก แต่นายอำเภอไม่สามารถรับคำร้องฯ ดังกล่าวได้ เพราะทุนทรัพย์ข้อพิพาทมีจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับจากการศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการไถ่เกลี้ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีความแตกต่างกันในหลายเรื่อง เช่น คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ไถ่เกลี้ย องค์ประกอบของคณะผู้ไถ่เกลี้ย ระยะเวลาในการไถ่เกลี้ย และสภาพบังคับตามกฎหมาย รายละเอียดตารางเปรียบเทียบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย การไถ่เกลี้ยข้อพิพาทตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นจึงไม่ได้มีความซ้ำซ้อนกันแต่อย่างใด นอกจากนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดทุนทรัพย์การไถ่เกลี้ยและประណอมข้อพิพาททางแพ่งอื่น พ.ศ. ที่เพิ่มจำนวนทุนทรัพย์การไถ่เกลี้ยและประណอมข้อพิพาททางแพ่งอื่นให้ครอบคลุมทุนทรัพย์ของข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่ประชาชนเคยยื่นคำร้องขอไถ่เกลี้ยข้อพิพาทไว้ ยังเป็นการขยายโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้อย่างรวดเร็ว ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนที่ประสงค์จะไถ่เกลี้ยข้อพิพาทมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ใช้กระบวนการไถ่เกลี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้นฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองกฎหมายและระเบียบราชการ

โทร. ๐๙ ๘๙๔๕ ๕๑๔๑ (ศรินันท์, นันทน์ภัส)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th